

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๕๖



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
และสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และให้รายงานข้อมูลครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๗ ของทุกเดือน จนกว่าจะดำเนินการแต่งตั้งฯ แล้วเสร็จ นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลและทำการรวบรวมประเมินความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๗ ของทุกเดือน ตาม QR Code ในเว็บไซต์ <http://www.local.moi.go.th> หัวข้อ จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๗๒๐

ด้วยมติสภา



ศาลากลางจังหวัดนครพนม
รับที่ 4638
วันที่ 1/9 พ.ย. 2567
เวลา.....

ที่ มท ๐๒๐๙.๖/ว ๒๓๑

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
ทะเบียนที่ 3939 วันที่ 23 พ.ย. 2567 น.

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๙.๖/ว ๗๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด รายงานข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการสรรหา
และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด รวมทั้งแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการ
มาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และให้รายงานข้อมูล
ครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๗ ของทุกเดือน จนกว่าจะดำเนินการแต่งตั้งฯ แล้วเสร็จ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เร่งรัดการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ และรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย รายละเอียด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๙.๖/ว ๓๐๙๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ได้ตรวจสอบข้อมูลและทำการรวบรวมประเมินความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการ
มาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้รายงาน
ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบัน จึงขอให้จังหวัดกำกับให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๗ ของทุกเดือน
ตาม QR code ในเว็บไซต์ <http://www.local.moi.go.th> หัวข้อ จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้วย

กระทรวงมหาดไทย
๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
<http://www.local.moi.go.th>
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๒๑๔๙ โทร. ๕๐๖๑๕